

BÁO CÁO

Tình hình tư tưởng, nguyện vọng Nhân dân trong tỉnh tháng 3 năm 2023

I. Tình hình được đông đảo người dân trong tỉnh quan tâm

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Ban Thường trực) tiếp nhận tổng hợp ý kiến của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện; báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Qua phản ánh, nổi lên một số vấn đề như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

- Nông dân rất phấn khởi vì thu hoạch lúa vụ đông xuân năm 2023 được mùa, giá tương đối cao; tuy nhiên, giá cả vật tư nông nghiệp vẫn còn ở mức cao. Qua đó, nông dân mong muốn các ngành chức năng có giải pháp bình ổn lâu dài giá lúa, nông sản, vật tư nông nghiệp để người nông dân an tâm sản xuất, thu nhập ổn định.

- Qua phản ánh của dư luận, một số trạm xăng, dầu hiện nay thường xuyên đóng cửa, người dân gặp khó khăn khi có nhu cầu sử dụng xăng, dầu vì phải đi một quãng đường xa mới có trạm xăng, dầu để mua.

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

*** Về lĩnh vực Y tế**

- Qua phản ánh của dư luận, việc các bệnh viện vật tư y tế, thiếu thuốc điều trị trong diện khám BHYT, phải mua thuốc, hóa chất... bên ngoài. Dư luận còn cho rằng, các bệnh viện hiện nay lợi dụng tình trạng khan hiếm này nên khi bệnh nhân khám bảo hiểm y tế cho thuốc tốt (không nằm trong danh mục BHYT), bệnh nhân phải mua ở nhà thuốc bên ngoài... ảnh hưởng đến chi phí khám bệnh của người dân, nhất là người dân nghèo, khó khăn. Sự việc này kéo dài, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; nhất là đối với người hưu trí, người có tuổi.

- Huyện Tri Tôn: Trên địa bàn xã Châu Lăng, từ đầu tháng 01/2023 đến nay xảy ra 16 ca bệnh sốt xuất huyết, trong đó địa bàn tổ 1 và tổ 2 ấp An Thuận 7 ca. Nguyên nhân do ý thức của người dân còn hạn chế trong việc phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Địa phương đã 2 lần tổ chức ra quân diệt lăng quăng và phun hóa chất nhằm xử lý ổ dịch.

*** Về môi trường, biến đổi khí hậu**

- Thành phố Long Xuyên:

+ Qua phản ánh của dư luận, hệ thống nước thải ở các khu dân cư của phường Mỹ Thới từ trước đến nay đều thải ra các kênh, mương rồi thoát toàn bộ ra sông lớn, gây ô nhiễm môi trường. Hiện nay, kênh, mương bồi lắng không còn thoát nước ra sông nên càng bị ô nhiễm trầm trọng, điều này tác động đến tâm trạng lo lắng, bức xúc trong Nhân dân. Dư luận mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, xác minh để có giải pháp căn bản về lâu dài đối với ô nhiễm môi trường nói trên.

+ Qua phản ánh của dư luận, hiện nay các quán ăn, quán nhậu lấn chiếm vỉa hè, bờ kè sông cầu Nguyễn Trung Trực. Cụ thể tại Quán Làng nướng trên đường Ngô Quyền, phường Mỹ Bình, do địa điểm kinh doanh của Quán Làng Nướng cặp bờ sông thoáng mát nên thu hút khách đến ăn uống rất đông. Tuy nhiên, việc giữ gìn vệ sinh môi trường chưa được đảm bảo, hàng ngày cơ sở kinh doanh này đã thải rác sinh hoạt trực tiếp xuống dòng sông (trong thời gian dài), mất vẻ mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm nguồn nước. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng kiểm tra, xác minh để có giải pháp xử lý kịp thời cơ sở kinh doanh (quán Làng nướng) không đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời thường xuyên kiểm tra các quán ăn, quán nhậu cặp bờ kè hai bên sông cầu Nguyễn Trung Trực (đường Nguyễn Thanh Sơn, phường Bình Khánh) để xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Huyện Tịnh Biên: Dư luận tiếp tục phản ánh, đường mương (cống) thoát nước thải sinh hoạt giữa 2 tuyến dân cư, tuyến tỉnh lộ 955A - tuyến dân cư vượt lũ áp Phú Nhứt bị ứ đọng, nước không thoát ra ngoài được nên tràn lên nắp cống, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe và đời sống Nhân dân khu vực này. Dư luận mong muốn các ngành chức năng quan tâm khảo sát để xác định nguyên nhân, có kế hoạch nạo vét để thông cống, đảm bảo vệ sinh môi trường khu dân cư.

*** Trật tự, an toàn giao thông**

- Thành phố Châu Đốc: Hàng ngày có nhiều xe tải siêu trọng chạy qua các tuyến đường nội ô để đi huyện An Phú, thành phố Phnom Penh (Campuchia) và ngược lại. Từ đó ảnh hưởng nặng đến mặt đường giao thông nội ô, mất an toàn với người tham gia giao thông trên tuyến đường các xe tải đi qua. Dư luận mong muốn các ngành chức năng của tỉnh sớm thi công đường dẫn cầu Cồn Tiên để các xe tải có trọng lượng lớn di chuyển qua tuyến đường này nhằm bảo vệ mặt đường trong nội ô thành phố, đảm bảo an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông.

- Huyện Thoại Sơn: Công trình xây dựng cống kiểm soát lũ Tây Sông Hậu (Cống Vọng Đông 1) thuộc xã An Bình nằm trên địa bàn 2 ấp Phú Bình và Phú Hiệp do Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng công trình giao thông nông nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Khi xây dựng công trình, làm nứt nhà của dân, ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của người dân; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất thoả thuận giá bồi thường (trong số những hộ này, có hộ phải che liều để sinh hoạt, điển

hình là hộ bà Nguyễn Thị Sơ - ấp Phú Bình). Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng của tỉnh, huyện quan tâm, kiểm tra, giám sát việc bồi thường thiệt hại của chủ đầu tư để các hộ gia đình bị thiệt hại có nơi ở ổn định.

- Huyện Tri Tôn: Đoạn đường từ công ty khai thác đá Antraco thuộc địa bàn xã Châu Lăng (tỉnh lộ 955B) trong giờ cao điểm, đôi lúc có vài chiếc xe benl chở đất, đá từ Công ty khi chạy ngang trường học không giảm tốc độ, vấn đề này sẽ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, nhất là đối với các em học sinh.

- Qua phản ánh của dư luận đối với việc tỉnh xây dựng dự án tuyến đường tránh Long Xuyên và đường cao tốc Sóc Trăng - Cần Thơ - Châu Đốc:

Dư luận rất đồng tình, phấn khởi đối với việc triển khai 02 dự án xây dựng tuyến đường tránh Long Xuyên và đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Thực tế từ trước đến nay, đường liên tỉnh chỉ có duy nhất đường Quốc lộ 91 (hiện tại đang bị quá tải, thường xuyên ách tắc, cản trở giao thông), khi các dự án công trình này hoàn thành sẽ góp phần kết nối mạng lưới giao thông khu vực ĐBSCL, tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế và mời gọi đầu tư của tỉnh. Dư luận mong muốn các cơ quan và đơn vị có liên quan quản lý, thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các hạng mục công trình nhằm ngăn ngừa tiêu cực, đảm bảo không để cán bộ tham nhũng, lãng phí vốn xảy ra; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công dự án để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là dự án lớn, được đầu tư kinh phí cao nên đề nghị có công khai thông tin rộng rãi đến Nhân dân về quá trình chuẩn bị, triển khai khởi công và tiến độ thực hiện, thời gian hoàn thành để Nhân dân có thể tham gia giám sát, đảm bảo tính minh bạch, chất lượng của dự án.

Tuy nhiên, trong quá trình thi công dự án tuyến đường tránh Long Xuyên gây ảnh hưởng đến việc sản xuất lúa của người dân cặp theo tuyến đường, cụ thể khi bơm cát san lấp mặt bằng nước chảy tràn ngập úng lúa, thiệt hại về năng suất và chất lượng lúa. Qua đó, dư luận mong muốn đơn vị thi công tuyến đường tránh Long Xuyên thi công đến đâu khắc phục việc nước chảy tràn đến đó để giảm thiểu thiệt hại cho người dân canh tác lúa xung quanh. Song song đó, Nhân dân vẫn còn băn khoăn, lo lắng là lượng cát đáp ứng san lấp mặt đường quá lớn, nguy cơ khai thác triệt để tài nguyên, làm ảnh hưởng đến giá cát ngoài thị trường tăng và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, nếu không quản lý tốt việc khai thác cát thì nguy cơ sạt lở bờ sông sẽ xảy ra.

*** Về cải cách hành chính**

- Theo phản ánh của dư luận, khi giao dịch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tài chính, đặc biệt là ngân hàng... yêu cầu người dân phải điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ đã cấp trước đây (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà,...) phải thay đổi từ số Chứng minh nhân dân bằng số Thẻ căn cước công dân, từ đó phát sinh việc chỉnh lý thông tin đất đai và phải nộp phí, đã gây phiền hà, bức xúc trong Nhân dân. Qua khảo sát vấn đề này cho thấy:

+ Đa số người dân cho rằng đây là nội dung cần thiết, phù hợp với yêu cầu và xu thế chung trong quản lý dân cư, phục vụ cải cách thủ tục hành chính nhưng trong thực

hiện thì việc triển khai chưa đồng bộ, thiếu sự thống nhất giữa các ngành liên quan nên đã gây khó khăn cho công dân trong một số trường hợp (xác nhận cư trú, BHXH, BHYT, tài khoản ngân hàng, lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe...). Người dân mong muốn giữa các ngành có liên quan cần có sự thống nhất chung trước khi triển khai thực hiện, không nên yêu cầu người dân phải xin xác nhận, đi đăng ký bổ sung theo yêu cầu của từng cơ quan, việc này vừa gây phiền hà, vừa trái với tinh thần cải cách thủ tục hành chính. Qua đó, dư luận mong muốn việc tích hợp thông tin cá nhân trong Căn cước công dân gắn chip, các ngành có liên quan cần khai thác dữ liệu, thông tin quản lý của từng ngành để cung cấp cho ngành công an tích hợp, đừng buộc từng công dân tự cung cấp thông tin, tự cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của công an (không phải người dân nào cũng làm được việc này, nhất là ở nông thôn, vùng sâu).

+ Người dân rất đồng tình với việc đổi Chứng minh nhân dân bằng thẻ Căn cước công dân gắn chip. Tuy nhiên, người dân cũng phải tốn nhiều thời gian đi lại cơ quan Nhà nước để điều chỉnh tất cả giấy tờ có liên quan đến tài sản cá nhân và cũng để thuận lợi trong giao dịch dân sự; việc điều chỉnh thông tin đất đai mà bắt người dân phải chịu nộp phí thì không phù hợp, gây bức xúc trong Nhân dân. Việc điều chỉnh toàn bộ giấy tờ cho đúng với thẻ Căn cước công dân gắn chip là do chủ trương của Nhà nước, Nhân dân phải bỏ công ăn việc làm vừa tốn chi phí, thời gian đi lại để điều chỉnh. Dư luận mong muốn bộ phận tiếp nhận giải quyết, hướng dẫn tinh gọn hồ sơ thủ tục để người dân đến liên hệ một lần, không mất thời gian; các ngành chức năng nghiên cứu, xem xét miễn thu phí cho người dân khi đến thực hiện thủ tục chuyển đổi thông tin từ Giấy chứng minh nhân dân qua thẻ Căn cước công dân.

+ Qua phản ánh của dư luận, khi người dân đi giao dịch hành chính có liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà; đặc biệt là ngân hàng (kể cả Ngân hàng NN&PTNT) yêu cầu người dân phải điều chỉnh lại thông tin trên giấy tờ đã cấp trước đây, mỗi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà khi điều chỉnh lại phải tốn phí trên 300.000 đồng. Ngoài ra, khi người dân đến vay các khoản vay tại ngân hàng thì nhân viên ngân hàng bắt buộc người dân phải mua bảo hiểm, có khi bắt buộc họ mua số tài khoản đẹp (mặt dù đã có tài khoản) thì mới cho giải ngân.

+ Cũng có ý kiến dư luận phản ánh, một số người dân tự đi điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đúng với số thẻ Căn cước công dân mới của mình, người dân có quyền điều chỉnh. Tuy nhiên, pháp luật không bắt buộc và thực tế ngân hàng không yêu cầu. Chưa kể, các cá nhân, tổ chức có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip để xem các thông tin như số Chứng minh nhân dân cũ, họ tên của người được cấp. Khi người dân đến Văn phòng công chứng để công chứng hợp đồng mua bán đất, nhân viên công chứng sẽ quét mã QR trên thẻ Căn cước công dân gắn chip để xác định số Chứng minh nhân dân trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và số trên Căn cước công dân gắn chip là của một người. Dư luận mong các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền cho người dân biết không cần thiết phải điều chỉnh

thông tin trên giấy tờ đã cấp trước đây cho đúng với số thẻ Căn cước công dân mới của mình để tránh tốn kém tiền bạc, thời gian.

Cũng có ý kiến phản ánh, chỉ có ngân hàng yêu cầu người dân thay đổi từ sổ Chứng minh nhân dân bằng số thẻ Căn cước công dân khi người dân làm thủ tục vay vốn ngân hàng, gây khó khăn, phiền hà Nhân dân. Riêng ngành tài nguyên và môi trường không có yêu cầu người dân phải thay đổi từ sổ Chứng minh nhân dân bằng thẻ Căn cước công dân.

Qua đó, dư luận mong muốn, kiến nghị các ngành chức năng quan tâm, có giải pháp hỗ trợ Nhân dân nhằm giảm chi phí, rút ngắn thời gian, nhất là trên lĩnh vực đất đai, giao dịch ngân hàng. Trong lĩnh vực đất đai, người dân mong muốn ngành chức năng cần rà soát, quy định cụ thể đối với trường hợp nào bắt buộc phải điều chỉnh thông tin theo thẻ Căn cước công dân, trường hợp nào không bắt buộc để hạn chế thấp nhất phiền hà cho người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, ngành trong chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các giao dịch trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, bảo hiểm, tài chính, đặc biệt là ngân hàng... thực hành đồng bộ, có những chính sách hỗ trợ cho người dân, hạn chế đóng nhiều loại phí, gây tốn kém tiền của, công sức của Nhân dân; những lỗi sai sót nào do cơ quan Nhà nước làm sai, đề nghị không thu phí, rút ngắn thời gian trả kết quả đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xin điều chỉnh để người dân vay vốn; không bắt buộc khách hàng vay vốn mua bảo hiểm đối với trường hợp không có nhu cầu.

- Dư luận trong Nhân dân đối với việc lấy ý kiến Luật đất đai sửa đổi: Dư luận rất đồng tình, ủng hộ và cho rằng việc lấy ý kiến Nhân dân về các nội dung của Luật đất đai sửa đổi là vấn đề rất quan trọng, thể hiện tính dân chủ của chế độ, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Nhân dân. Nhiều buổi hội thảo được người dân và các ngành, các cấp tham gia đóng góp ý kiến rất sôi nổi, tập trung vào các vấn đề như: Quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai (Chương II); về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Chương V); đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; về thời điểm có hiệu lực của giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất (Điều 211); giao quyền giải quyết đất đai cho Tòa án. Dư luận mong muốn việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân cần được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, phát huy tốt quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi sao cho phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên, việc tổng hợp cần có sự phân tích theo nhiều khía cạnh khác nhau, bởi mỗi nhóm đối tượng lại quan tâm đến một số nhóm vấn đề nhất định như: Qua kênh lấy ý kiến của MTTQ, người dân quan tâm đến giá đất, bồi thường hỗ trợ tái

định cư, thu hồi đất, các quyền về đất đai; nhóm các nhà khoa học quan tâm đến phương pháp tính giá, quan hệ đất đai; nhóm doanh nghiệp quan tâm đến thực hiện quyền, các chính sách đất đai, trả tiền thuê đất, thời hạn thuê đất. Việc lấy ý kiến được triển khai nghiêm túc, bám sát tiến độ, phương pháp, yêu cầu, các nhóm nội dung, tổ chức lấy ý kiến sâu theo các nhóm đối tượng chuyên gia, doanh nghiệp, đại diện vùng miền... cùng với đó là kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện.

Cũng có ý kiến dự luận cho rằng, việc tổ chức huy động lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi so với tổng dân số thì chiếm tỷ lệ quá thấp. Để có nhiều ý kiến đóng góp, nên chọn nội dung theo dạng câu hỏi điều tra xã hội học, thiết thực, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Sau đó, các ngành chức năng đăng tải trên mạng xã hội để toàn thể Nhân dân đóng góp, từ đó sẽ đạt được kết quả tốt hơn.

*** Các lĩnh vực khác**

- Qua phản ánh của dự luận:

+ Hiện nay, các nhà mạng viễn thông yêu cầu người dân xác lập thông tin Sim chính chủ đã làm cho người dân lo lắng, nhất là nông dân ở nông thôn chưa tiếp cận nhiều về kiến thức công nghệ thông tin nên phải đến các điểm giao dịch để đối chiếu, mất nhiều thời gian.

- Việc chi trả chế độ bảo trợ xã hội qua tài khoản, người thụ hưởng gặp nhiều khó khăn, vì hiện nay đa số người thụ hưởng bảo trợ xã hội là người cao tuổi, khuyết tật,... không có điện thoại thông minh, không có tài khoản. Đề nghị các ngành có liên quan có giải pháp phù hợp để những người thụ hưởng bảo trợ xã hội tiếp nhận tiền được thuận lợi dễ dàng hơn.

3. Tình hình trật tự, an toàn xã hội

- Qua phản ánh của dự luận Nhân dân, tình hình lừa đảo qua mạng (thông tin về học sinh bị bệnh, tai nạn đi cấp cứu; thông tin về vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, thông tin tài khoản ngân hàng...) tuy không mới nhưng diễn ra nhiều và tập trung hơn trong tháng 03/2023, chứng tỏ thông tin cá nhân bị lộ lọt nhiều nên tội phạm mới có điều kiện sử dụng để lừa đảo. Tình hình này cũng đặt ra thách thức lớn đối với ngành thông tin truyền thông và ngành công an (lực lượng an ninh mạng) trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Qua đó, dự luận mong muốn ngành công an và thông tin truyền thông cần tăng cường lực lượng, có biện pháp hữu hiệu hơn trước tình trạng lộng hành của tội phạm lừa đảo qua mạng, làm người dân giảm lòng tin vào việc quản lý thông tin cá nhân của các cơ quan Nhà nước hiện nay (công an, bưu điện, trường học, ngân hàng).

- Thời gian gần đây tâm trạng Nhân dân rất hoang mang, lo lắng vì trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Đối tượng trộm cắp thường không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy,... hoạt động thường xuyên hơn, thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi, trắng trợn. Các đối tượng trộm cắp chủ yếu lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp, với các thủ đoạn như mở

khóa; trèo tường, vượt rào chui qua cửa sổ, dỡ ngói vào nhà, cửa hàng, quán cafe để trộm xe, điện thoại, vàng, tiền, máy móc, thiết bị (nhiều máy bơm nước của người dân để ngoài ruộng bị mất cùng một ngày), trộm luôn cây cảnh như mai, bông trang... Đặc biệt là nạn giật túi xách và nữ trang của những phụ nữ có sở thích đeo nhiều nữ trang trên người.

Cũng có ý kiến dư luận cho rằng, nguyên nhân chính của việc trộm cắp, cướp giật tài sản là do tệ nạn hút chích ma túy tạo nên. Trong khi công an viên cơ sở bị cắt giảm biên chế nhiều, hơn nữa theo quy định phải bắt quả tang đối với đối tượng hút chích, lập biên bản giáo dục đến 3 lần mới được đưa đi cai nghiện tập trung. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng khi phát hiện đối tượng nghiện ma túy, phải lập tức đưa đi cai nghiện tập trung ngay vì sớm hay muộn thì các đối tượng này cũng sẽ gây án. Đồng thời, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, Nhà nước nên chọn những đảo ở xa, ít dân cư để tập trung cai nghiện; tổ chức khai thác các đảo hoang đã để sản xuất trồng trọt, chăn nuôi... tự lực cánh sinh và tự lập nghiệp; tuy nhiên, Nhà nước nên có những chính sách hỗ trợ thích hợp với tình hình, điều kiện và khả năng của mỗi đối tượng trong quá trình cải tạo cai nghiện.

+ Huyện Chợ Mới: Qua phản ánh của dư luận trên địa bàn huyện, tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản người đi đường đang có chiều hướng gia tăng, các đối tượng rất liều lĩnh, dùng các vật dụng, hung khí đe dọa để cướp tài sản. Thời gian trộm cướp thường xảy ra vào sáng sớm hoặc chiều tối đối với những người mua bán, vận chuyển hàng hóa, phụ nữ đeo nhiều nữ trang; từ đó, gây lo lắng, bất an trong Nhân dân (người dân không dám ra đường khi không cần thiết). Hiện nay, lực lượng công an thiếu quân số hoặc bố trí biên chế cho công an cấp huyện, xã chưa đảm bảo số lượng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường xuyên để giữ gìn trật tự, an ninh.

Cũng có ý kiến phản ánh, trong 02 tháng gần đây, Nhân dân rất bức xúc trước tình trạng cướp giật trên tuyến tỉnh lộ 946, tập trung ở 03 xã: An Thạnh Trung, Long Kiến, Long Điền B, phổ biến là giật dây chuyền, lắc tay, túi xách... của phụ nữ. Ngoài ra, tình trạng chặn đường trấn lột tiền, vàng đoạn đường từ Trà thôn (Long Điền B) qua Chợ Thủ (Long Điền A), người dân phản kháng thì bị hành hung hăm dọa. Dư luận cho rằng nhóm côn đồ cướp giật là đàn em của Hiếu Sport (Hòa Bình) vì từ khi Hiếu Sport mãn hạn tù trở về địa phương hồi trung tuần tháng 12 năm 2022 đến nay thì các đối tượng côn đồ cướp giật hoạt động trở lại... Qua đó, dư luận mong muốn công an vào cuộc xác minh và có giải pháp tích cực đấu tranh trấn áp tội phạm nhằm củng cố niềm tin của Nhân dân.

+ Thành phố Long Xuyên: Qua phản ánh của dư luận, tình trạng rải tờ rơi cho vay trả góp, cầm xe máy, tài sản có giá trị mà không cần thế chấp diễn ra ngày càng nhiều (từ tuyến đường lớn, cổng trường đại học đến khu dân cư, hẻm nhỏ) đã tác động đến tâm trạng lo lắng, bất an trong Nhân dân, nhất là các bậc phụ huynh có con em đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề (vì các em dễ bị lôi kéo vào vay nặg lãi gây nhiều hệ lụy xấu). Tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn còn xảy ra, các đối tượng theo dõi chủ nhà đi vắng, ban đêm bê khóa cửa vào nhà lấy

tài sản đã xảy ra ở một số phường nội ô (Mỹ Xuyên, Mỹ Phước); tội phạm công nghệ cao đang có chiều hướng gia tăng, các công ty tài chính cho vay nặng lãi theo hình thức tín dụng đen, thu hồi nợ có hành vi gọi điện thoại nhắn tin có tính chất đe dọa, cuộc sống của người dân bất an khi về đêm. Qua đó, dư luận mong muốn các ngành chức năng thường xuyên tuần tra, đấu tranh, xử lý tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; thông tin, tuyên truyền những thủ đoạn lừa đảo, trục lợi... để người dân phòng ngừa, cảnh giác.

+ Huyện Tri Tôn: Được tin báo của Nhân dân, khoảng 11 giờ ngày 11/03/2023 tại tổ 11 ấp Tà On, xã Châu Lăng, lực lượng công an xã phối hợp tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng chất ma túy (3 đối tượng nằm trong lứa tuổi thanh thiếu niên) hiện công an đang tạm giữ một đối tượng tàng trữ chất ma túy để điều tra, xử lý. Từ đầu năm 2023 đến nay lực lượng công an tổ chức thử test ma túy 11 đối tượng, kết quả có 8 đối tượng dương tính với ma túy, lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 1 đối tượng, 7 đối tượng quản lý cai nghiện tại nhà. Các đối tượng này cũng là nguyên nhân phát sinh tội trộm cắp và cướp giật.

+ Huyện Tịnh Biên: Dư luận phản ánh, tệ nạn trộm cắp, cướp giật hiện nay trên địa bàn huyện rất lộng hành, rất tự nhiên, không những ban đêm mà các đối tượng trộm cắp còn hoạt động kể cả ban ngày, khi thấy nhà vắng phá cửa vào lấy trộm, trộm xe của nông dân đi thăm ruộng, xe người dân đậu trước cửa nhà; trích camera nhưng lực lượng công an cũng không xác định được đối tượng (do đối tượng từ nơi khác đến); trộm đồ của người dân xong còn thông tin ra giá cho chủ nhà phải ra tiền chuộc... Dư luận mong muốn các ngành chức năng có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đối tượng trộm cắp nhằm ngăn chặn tội phạm, bảo vệ tài sản của người dân.

+ Huyện An Phú: Tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới ổn định, thời gian qua, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện nhiều biện pháp mạnh như: Bắn tốc độ, kiểm tra nồng độ cồn... đã làm giảm tai nạn giao thông, đặc biệt phát hiện một số vụ trọng án ma túy, từ đó tạo lòng tin trong Nhân dân. Vấn đề sim rác vẫn còn nhiều, việc đòi nợ theo kiểu xã hội đen đe dọa người thân, bạn bè của người vay nợ còn tràn lan gây áp lực, tâm lý bất an đến những người không có vay nợ.

II. Một số đề xuất, kiến nghị

Qua nội dung phản ánh, kiến nghị của Nhân dân được nêu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị:

1. Kiến nghị UBND tỉnh

Chỉ đạo các ngành có liên quan đến phản ánh của dư luận trong Nhân dân quan tâm, nghiên cứu và sớm có giải pháp đối với tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

2. Kiến nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quan tâm đến những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của người dân đã được phản ánh trong báo cáo.

Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nhận được ý kiến phản hồi của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn, được đăng trên Cổng thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Địa chỉ: <http://ubmttqvn.angiang.gov.vn> (mục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền).

Qua ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của dư luận và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến phản hồi để có cơ sở trả lời cho người dân./

Nơi nhận:

- BTT.UBTWMTTQVN;
- Ban Tuyên giáo UBTWMTTQVN;
- Ban Công tác phía Nam;
- TT.TU, TT.HĐND, TT.UBND tỉnh;
- Các Đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Nội chính TU;
- VP: TU, ĐĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- BTT.UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể CT-XH tỉnh;
- Công an tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Các sở: Y tế, Nội vụ, GT-VT, TN-MT
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Báo An Giang, Đài PT-TH AG;
- Các vị BCV, CTV và Ủy viên UBMTTQVN tỉnh;
- HU, UBND, UBMTTQVN các H, TX, TP;
- Lưu: VT, Ban TG-PT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thị Tuyết Minh